

ความเชื่อมโยงของโครงการ กิจกรรม กับ กลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการนิเทศ และผลการนิเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ความเชื่อมโยง	กระบวนการนิเทศ	ผลการนิเทศ
ลำดับที่ ..31..... ชื่อโครงการ การประเมินคุณภาพ ผู้เรียนด้วยข้อสอบ มาตรฐานกลาง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2560 งบประมาณ งบประมาณจำนวน 587,700 บาท จากงบประมาณประจำปี 2561 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์	ยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัด การศึกษาเพื่อสร้างขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 2.1.3 พัฒนา ระบบการวัดและ ประเมินผลทุกระดับ ให้มี คุณภาพและมาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ตัวชี้วัด ร้อยละของ ครูผู้สอนที่ได้รับการ พัฒนาให้มีความรู้ความ เข้าใจในการออกแบบการ วัดประเมินที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1. มาตรฐานที่ 2 การบริหาร และการจัดการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ	1. ประสานความร่วมมือ กับสถานศึกษาต่างๆ ใน สังกัด เพื่อจัดทำฐานข้อมูล นักเรียนชั้นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ทุกคน ทุกโรงเรียน ทุก สังกัด 2. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ชี้แจงทำความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้าง รูปแบบ ข้อสอบของการประเมิน คุณภาพผู้เรียนด้วย ข้อสอบมาตรฐานกลาง 3. ประสานโรงเรียนใน สังกัด และโรงเรียนต่าง สังกัดที่ร่วมสอบเกี่ยวกับ การบริหารการสอบ แต่งตั้ง คณะกรรมการระดับศูนย์ สอบ คณะกรรมการระดับ สนามสอบ 4. ประชุมคณะกรรมการ ระดับ และสนามสอบ เพื่อ ชี้แจงแนวปฏิบัติในการ บริหารการทดสอบ การ วิเคราะห์ประมวลผล ข้อสอบ รวมทั้งการนำเอา ผลการประเมินโดยใช้ ข้อสอบมาตรฐานกลางไป เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสิน ผลการเรียนปลายปี 5. จัดส่งข้อสอบให้ครบ จำนวนผู้สอบ และคู่มือ การสอบเฉลยข้อสอบและ โปรแกรมประมวลผลให้ โรงเรียน 6. โรงเรียน ดำเนินการ ประเมินคุณภาพผู้เรียน	1.โรงเรียนดำเนินการ ประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานเพื่อประกัน คุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา 2560 นักเรียน ทุกโรงเรียนสังกัด โดยให้ใช้ ข้อสอบกลางที่พัฒนา โดย สำนักทดสอบทาง การศึกษาสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อวัดและ ประเมินผลนักเรียนในการ สอบปลายปี ตาม มาตรฐานและตัวชี้วัด และ นำไปคิดคะแนนเป็นส่วน หนึ่งของการสอบปลายปี ของคะแนนสอบทั้งหมด ตามสัดส่วนที่โรงเรียน กำหนด ในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 2.โรงเรียนมีผลการ ประเมินด้วยข้อสอบ มาตรฐานกลาง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2560 เป็น ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ นำไปวิเคราะห์ จุดเด่น จุด พัฒนาวางแผนยกระดับ คุณภาพการศึกษา ปรับปรุงผู้เรียนรายบุคคล และการเรียนการสอนของ โรงเรียน ก่อนนักเรียน เลื่อนชั้นในระดับที่สูงขึ้น และนำไปใช้ในการ ประเมินตนเองของ สถานศึกษา

		<p>ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ปีการศึกษา 2560</p> <p>7. คณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ศูนย์สอบตรวจเยี่ยมสนามสอบในช่วงก่อนวันสอบ วันสอบ</p> <p>8. โรงเรียนนำผลการสอบมาไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนปลายปีตามสัดส่วนที่สถานศึกษากำหนด และนำผลวิเคราะห์ประมวลผลไปเป็นข้อมูลสารสนเทศพัฒนา และและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน</p>	<p>3.รายงานการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4, 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ปีการศึกษา 2560</p>
--	--	---	---